

## 20/08/16 THỨ BẢY TUẦN 20 TN

Th. Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh

Mt 23,1-12

23:1 Bấy giờ Đức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng:

23:2 "Các kinh sư và các người Phariseu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy.

23:3 Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm.

23:4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.

23:5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.

23:6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,

23:7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi".

23:8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.

23:9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.

23:10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô.

23:11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.

23:12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

### LÀM “LỚN” THẾ NÀO?

***“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)***

**Suy niệm:** Nghe tin mình được bổ nhiệm Tổng Giám Mục San Salvador, Đức Cha Oscar Romero bàng hoàng lo lắng vì ngài hiểu sứ vụ ấy rất nặng nề, cách riêng trong bối cảnh thực tế. Một thân hữu trao cho ngài đôi giày mới làm quà mừng. Và một trong những việc đầu tiên của Tổng Giám Mục Romero là... cởi bỏ đôi giày cũ đã há miệng toang hoác, xỏ đôi giày mới vào, và ló ngó tập bước đi cho ra uy phong ‘tổng giám mục.’ Làm ‘lớn’ sao mà phiền phức quá! Mà phiền phức thật đấy. Vị tổng giám mục bị dính hết rắc rối này đến rắc rối khác với nhà cầm quyền và với giới địa chủ, vì ngài dứt khoát đứng về phía đám đông dân nghèo bị bức hiếp và ngài kiên quyết bênh vực họ. Người ta mưu sát ngài, ngài tuyên bố: *“Nếu họ giết tôi, tôi sẽ sống lại nơi người dân El Salvador!”* Và thực tế đã xảy ra đúng như vậy.

**Mời Bạn:** Cuộc đời Đức Tổng Giám Mục Romero là một minh họa tuyệt vời về ý nghĩa của ‘làm lớn’ trong Hội Thánh. ‘Làm lớn’ trong Hội Thánh là để phục vụ, và chỉ để phục vụ thôi, cho đến chết. Cái chết của Đức Giê-su không phải là cái giá Người phải trả cho sứ vụ phục vụ của Người đó sao? Cái chết đó không phải là hành động phục vụ tốt đỉnh mà Người thể hiện đó sao?

**Chia sẻ:** Theo bạn, những gì thường che lấp hay thậm chí làm phá sản ý nghĩa phục vụ nơi những người ‘làm lớn’ trong Hội Thánh?

**Sống Lời Chúa:** Mỗi sáng, chúng ta tự nhủ: *“Thêm một ngày để tôi phục vụ.”* Mỗi cuối ngày, ta tự vấn: *“Hôm nay tôi đã phục vụ như thế nào?”*

**Cầu nguyện:** [\*Hát Kinh Hòa Bình.\*](#)